
 

 

107. fundur Stúdentaráðs 

Fimmtudagur 11. janúar 2024 kl. 17:00 

TEAMS 

 

 

Fundarritari: Hanna Karin 

Mættir: Sólveig Birna (forseti), Hanna Karin (varaforseti), Ragnheiður Rós (fjármálastjóri), 

Erla, Páll Orri, Fanney, Rakel, Bryndís, Silja, Cristina, Æsa, Hulda. 

 

Fundur settur: 17:02 

 

Fundardagskrá 

1. Tilkynningar frá framkvæmdastjórn 

a. Fundur með Áslaugu 19.des. Hún tók undir yfirlýsinguna okkar og var 

sammála. 

b. Fengum mjög góðar viðtökur. 

c. Þriðja greiðsla 

- Hvetja gjaldkera aðildafélaga að senda okkur (útfyllta) fjárhagsáætlanir til þess að 

félögin fái þriðju greiðslu. Helst að gera þetta sem fyrst svo hægt sé að leggja inn 

greiðsluna fyrir árshátíð. 

d. Gmail aðgangur 

e. Aðalfundur SHA 

- Samkvæmt samþykktum á Aðalfundur að vera í lok mars en þá eru páskarnir. 

Stúdentaráð samþykkti að hafa Aðalfund 21. mars kl 17:00 

2. Aðalfundur aðildarfélaga 

- Aðalfundir aðildafélaga eru í vikunni á undan Aðalfundi SHA og eiga þeir að vera í 

síðasta lagi 14. mars. 

 

3. Tilkynningar frá Viðburðarnefnd 

a. Stóra Vísó 

- Formenn aðildafélaga þurfa að fara vel yfir rútuplan (heimilsfang og tímasetningar) 

- Formenn aðildafélaga er tengiliður bílstjóra 



- Ef formaður fer ekki í ferðina þá þarf að hafa samband við Sólveigu svo hægt sé að 

finna annan meðlim til að halda uppi skipulagi. 

b. Árshátíð 

i. Atriði 

- Áður fyrr voru félögin með atriði eins og tónlistaratriði. 

- Passa að félögin séu ekki öll með myndband. 

- Atriðin mega vera 3-4 min. Algjört hámark 5 min. 

ii. Áfengiskaup 

- Við ætlum að vera með okkar eigin bar á hagstæðu verði til 00:30 

- Fram að þeim tíma gæti verið hálfgert happy hour en eftir 00:30 myndi vera eðlilegt 

verð 

- Leggja til að aðildafélög kaupi léttvín og mögulega skotflöskur  

o Gott ef formenn aðildafélaga ræði sín á milli 

 

4. Framtíðardagar 29. febrúar 

a. Skoða fyrirtæki, hvaða fyrirtæki viljið þið hafa? 

- Nú erum við í samstarfi við starfamessu. Ef þið eruð með séróskir með hvaða fyrirtæki 

þið viljið sjá, endilega látið okkur vita. 

 

5. Önnur mál 

- Formaður Kumpána spurði fyrir hönd gjaldkera félagsins hvað félagið þurfi að skila af 

sér miklum pening við stjórnarskipti. 

- Rætt var um málið sem kom upp innan kennaradeildar. 

 

 

 

Fundi slitið: 18:04 


